

ด่วนมาก

ที่ นร ๐๒๐๔/ว ๑๔๓



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กท ๑๐๓๐๐

๔ สิงหาคม ๒๕๔๔

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจัดอัตรานิตยภัตถวายเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการเจ้าคณะตำบล

เรียน รอง - นรม., รัฐ - นร., กระทรวง ทบวง กรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๓๐๗/๑๑๑๖
ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๔

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการ
ในการจัดสรรนิตยภัตถวายในตำแหน่งพระสังฆาธิการที่มหาเถรสมาคมกำหนดขึ้นใหม่
ทั้ง ๓ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ
และเลขานุการเจ้าคณะตำบล ในปีงบประมาณ ๒๕๔๔ งบประมาณ ๕๓,๑๖๔,๘๐๐ บาท
ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ลงมติว่า

๑. อนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ สำหรับงบประมาณ
เพื่อการนี้ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

๒. คณะรัฐมนตรีมีข้อสังเกตว่า โดยที่รัฐบาลจำเป็นต้องควบคุมงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณในส่วนของรายจ่ายประจำมิให้ขยายตัวมากเกินไป ซึ่งปัจจุบันตัวเลข
รายจ่ายประจำก่อนหักมูลค่าเพิ่ม โดยงบประมาณปี ๒๕๔๔ มีรายจ่ายประจำ ร้อยละ ๗๔.๕ และ
รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๒๕.๒ ของวงเงินงบประมาณ ส่วนงบประมาณปี ๒๕๔๕ มีรายจ่ายประจำ
ร้อยละ ๗๕.๗ รายจ่ายลงทุนร้อยละ ๒๐.๖ ของวงเงินงบประมาณ ดังนั้น หากมีการเสนอเรื่อง
ที่ต้องใช้จ่ายจากรายจ่ายประจำเพิ่มมากขึ้น จะทำให้มีรายจ่ายลงทุนในการพัฒนาประเทศลดน้อยลง
จึงขอให้รัฐมนตรีได้ระมัดระวังในการเสนอเรื่องที่ทำให้งบประมาณรายจ่ายประจำเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะเรื่องที่ต้องใช้งบประมาณต่อเนื่องระยะยาว

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไป และขอได้โปรด
แจ้งให้หน่วยงาน/หน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดทราบ เพื่อถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิษณุ เครืองาม)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
- 8 ส.ค. 2544

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๔๐ ๕๐๐๐ ต่อ ๓๒๕

โทรสาร ๐ ๒๒๔๐ ๕๐๖๔

DATA2-Y&R2

หมายเหตุ . รอง-นรม., รัฐ-นร. : จึงเรียนยืนยันมา ได้แจ้งให้กระทรวง ทบวง กรม ทราบด้วยแล้ว

21 มิถุนายน 2544

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจัดอัตราเงินเดือนยกตัวอย่างเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอและเลขานุการเจ้าคณะตำบล

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีขอตั้งอัตราเงินเดือนยกตัวอย่างเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด เลขานุการ
รองเจ้าคณะอำเภอและเลขานุการเจ้าคณะตำบล จำนวน 100 ชุด

ด้วยมหาเถรสมาคม ได้ตรากฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2541)
ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ และฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้ง
ถอดถอนพระสังฆาธิการ ตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับดังกล่าวกำหนดให้มีตำแหน่ง
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอและเลขานุการเจ้าคณะตำบล
เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ จึงจัดว่าเป็นตำแหน่งสายการบริหาร
ของคณะสงฆ์

เนื่องจากในปัจจุบัน ทางราชการได้ยุบเลิกและยกย่องพระพุทโศคาสนา
พร้อมทั้งอุปถัมภ์การดำเนินงานของคณะสงฆ์ โดยเฉพาะได้อุปถัมภ์ถวายนิคมยกย่อง
พระสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการและพระเปรียญ เนื่องจากตำแหน่งทั้ง 3 ตำแหน่ง ที่ได้รับ
การกำหนดใหม่เน้นถือเป็นตำแหน่งพระสังฆาธิการ จึงสมควรที่จะได้รับนิคมยกย่องเช่นเดียวกับ
พระสังฆาธิการระดับอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ตลอดจนเป็นการส่งเสริม
การปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุ จึงดำรงตำแหน่งพระสังฆาธิการ ตามที่ได้รับกำหนด
ตำแหน่งใหม่

ในการจัดนิคมยกัตถถวายแก่พระสังฆาธิการทั้ง 3 ตำแหน่ง ดังกล่าวนั้น
กระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาจากบัญชีอัตรานิคมยกัตถที่ทางราชการกำหนดไว้
โดยเทียบเคียงและจัดทำเกณฑ์กำหนดอัตรานิคมยกัตถถวายแก่พระภิกษุผู้ดำรงตำแหน่ง
ทั้ง 3 ตำแหน่ง และเห็นว่า

บัญชีอัตรานิคมยกัตถเดิม ได้กำหนดตำแหน่งเลขานุการเจ้าคณะภาคและ
เลขานุการรองเจ้าคณะภาคไว้ในระดับภาค โดยตำแหน่งเลขานุการเจ้าคณะภาคจะได้รับ
นิคมยกัตถเทียบกับพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก และเลขานุการรองเจ้าคณะภาค
จะได้รับนิคมยกัตถเทียบกับพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นโท ซึ่งเป็นอัตราที่ลดหลั่นกัน
1 ชั้น ดังนั้นในการจัดนิคมยกัตถแก่ตำแหน่งทั้ง 3 ตำแหน่ง ดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการจึงจัด
นิคมยกัตถโดยใช้เกณฑ์ลักษณะเดียวกับเลขานุการเจ้าคณะภาคและเลขานุการรองเจ้าคณะภาค
ดังนี้

๑. ตำแหน่งเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด ควรจัดนิคมยกัตถถวาย ต่ำกว่า
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด 1 ชั้น โดยเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดในปัจจุบันตามที่ตั้งไว้
เทียบได้กับตำแหน่งพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอก ซึ่งได้รับนิคมยกัตถเดือนละ
1,800 บาท ต่อรูป ดังนั้นเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด จึงควรจะได้รับนิคมยกัตถในระดับ
ที่เทียบได้กับตำแหน่งพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโท ซึ่งได้รับนิคมยกัตถเดือนละ
1,600 บาท ต่อรูป

2. ตำแหน่งเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ ควรจัดนิคมยกัตถถวาย ต่ำกว่า
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ 1 ชั้น โดยเลขานุการเจ้าคณะอำเภอในปัจจุบันตามที่ตั้งไว้
เทียบได้กับตำแหน่งพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นตรี ซึ่งได้รับนิคมยกัตถเดือนละ
1,200 บาท ต่อรูป ดังนั้นเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ จึงควรจะได้รับนิคมยกัตถในระดับ
ที่เทียบได้กับตำแหน่งพระครูสัญญาบัตรรองหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ซึ่งได้รับนิคมยกัตถ
เดือนละ 1,000 บาท ต่อรูป

๓. ตำแหน่งเลขานุการ...

3. ตำแหน่งเลขานุการเจ้าคณะตำบล ควรจัดนิยบทดทนายเทียบได้กับ ตำแหน่งพระอธิการ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่รับนิยบทดในอัตราต่ำสุด คือได้รับเดือนละ 500 บาท ต่อรูป

ในการจัดนิยบทดทนายทั้ง 3 ตำแหน่งดังกล่าว โดยใช้เกณฑ์ที่กล่าวมานี้ กระทรวงศึกษาธิการเห็นว่าเหมาะสม และเป็นไปในลักษณะเดียวกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จึงเห็นว่าน่าจะเป็นธรรมมากที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา อนุมัติหลักการ ในการจัดสรรนิยบทดทนายในตำแหน่งพระสังฆาธิการที่มีมหาเถรสมาคม กำหนดขึ้นมา ใหม่ทั้ง 3 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด เลขานุการรองเจ้าคณะ ชำนาญและเลขานุการเจ้าคณะตำบล ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ในปีงบประมาณ 2545 ในวงเงิน 53,164,800 บาท ตามบัญชีที่แนบมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายจำลอง ศุภชอุณหอด)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

กรมการศาสนา โทร. 2822460

สำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม

โทร. 2822460

โทรสาร 2825093